

ด่วนที่สุด

ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๕๕



ถึง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่
และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

พร้อมนี้ จังหวัดกระบี่ขอส่งสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๑๗๐๖ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการ
สร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า อิมแพ็ค
เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณา
แล้วเห็นว่า การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นและนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
การพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ผู้นำเครือข่ายผู้ดูแลเด็ก ระดับ
จังหวัด และครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบถึงความสำคัญของการ
การศึกษาปฐมวัย พร้อมทั้งได้มีโอกาสเข้าชมนงานและศึกษารูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาปฐมวัย จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์
การจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่



กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๑๘๙๙, ๐ ๗๕๖๒ ๒๔๓๗

๓๐ ก.ค. ๒๕๕๖

ด่วนมาก

ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๑๗๐๖



ศาลากลางจังหวัดกระบี่
เลขที่ ๑๓๗๔๑
วันที่ 3๐ ก.ค. ๒๕๕๖
เวลา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๕๗๘๑
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐
วันที่

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เวลา ๓๐ ก.ค. ๒๕๕๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยในการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นได้จัดให้มีนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงผลงานการพัฒนาเด็กปฐมวัยของผู้นำเครือข่ายผู้ดูแลเด็ก ระดับจังหวัด หรือครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการพัฒนาเด็กปฐมวัยดีเด่นในด้านต่างๆ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้นำเครือข่ายผู้ดูแลเด็ก ระดับจังหวัด ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวม ๑๕ จังหวัด เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน พร้อมมอบหมายให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กในจังหวัด และระดับภาค ที่มีผลงานการจัดการศึกษาปฐมวัยดีเด่นและประสงค์จะเข้าร่วมจัดแสดงผลงานได้มีโอกาสเข้าร่วมในการจัดนิทรรศการดังกล่าว

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นและนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ผู้นำเครือข่ายผู้ดูแลเด็ก ระดับจังหวัด และครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทราบถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย พร้อมทั้งได้มีโอกาสเข้าชมนงานและศึกษารูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาปฐมวัย จึงขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ทราบ และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาอนุญาตให้ผู้นำเครือข่ายผู้ดูแลเด็ก ระดับจังหวัด และครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเข้าร่วมงานดังกล่าว ในระหว่างวันที่ ๒ - ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การประชุมและ

/แสดงสินค้า อิมแพ็ค ...

แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการแก่บุคลากรดังกล่าวตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ช. เอี่ยมแสง

(นายชาญนะ เอี่ยมแสง)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักประสานและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและพัฒนากิจการกรมเยาวชน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๓๗ โทรสาร ต่อ ๕๓๔๖